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รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่หน่ึง  คร้ังที่สาม  ประจําป"พุทธศักราช  2560 

วันอังคารที่  29  สิงหาคม  2560  เวลา  13.00  นาฬิกา 
ณ ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
****************************************** 

ผู1มาประชุม 

1.  นายสุธีระพงษ� วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
2.  นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
3.  นายเสน�ห�  ป)ญญาดี  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
4.  นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   
5.  นางทรงศรี             คมขํา  ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
6.  นายสะอาด  ป)ญญาดี  ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 3 
7.  นายวัชรพงศ�  ป7โย  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี ๔ 
8.  นายสิทธิการ   หวันแก<ว ส.อบจ.ชร.  อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี ๕ 
9.  นายกิฒฒิชัย  อ่ินสุวรรณ ส.อบจ.ชร.   อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 7 
10.  นายอําพล  เวียงสิมา ส.อบจ.ชร. อําเภอพาน   เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
11. นายสวัสดิ ์   แสงบุญ  ส.อบจ.ชร.  อําเภอพาน  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
12. นายจิราย ุ  เผ�ากา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอพาน  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
13. นางอิสราง  อุดม  ส.อบจ.ชร.  อําเภอพาน   เขตเลือกตั้งท่ี ๔ 
14. นายชัยยนต�  ศรีสมุทร ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�สาย  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
๑5. นายบัณฑิต   สุรินเปา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�สาย  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
16. นายอนุภาส  ปฏิเสน  ส.อบจ.ชร.   อําเภอแม�สาย  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
๑7. นายประเสรฐิ ชุ�มเมืองเย็น ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�จัน  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
18. นายวสพุล  จตุรคเชนทร�เดชา ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงของ  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
19. นายพงษ�ทร   ชยาตุลชาต ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงของ  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
20. ว�าท่ี ร.ต.จีรศักด์ิ จูเปาะ  ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�สรวย  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
21. นางสาวอัญรัตน� จอมวุฒิ  ส .อบจ.ชร.  อําเภอแม�สรวย  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
22. นางอมรรัตน� รัตนาชัย  ส.อบจ.ชร. อําเภอแม�ฟJาหลวง เขตเลือกตั้งท่ี 2 
23. นายสมเพชร วงษา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเวียงปKาเปJา เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
24. นายพิเชษฐ�  สุหอม  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเวียงปKาเปJา เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
25. นายบุญตัน  เสนคํา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเทิง  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
26. นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ� ส.อบจ.ชร.  อําเภอเทิง  เขตเลือกตั้งท่ี ๒  
27. นายสมชาต ิ ขวัญชัย   ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�ลาว  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
28. นายฑราวุธ  กันทะเขียว ส.อบจ.ชร.  อําเภอขุนตาล  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
29. ร.ต.อ.ดอน  สมควร  ส.อบจ.ชร. อําเภอเวียงแก�น  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
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30. นายปภาน  นัยติ๊บ  ส.อบจ.ชร.   อําเภอเวียงเชียงรุ<ง  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
31. นายประสิทธิ ์ ท<าวชัยมูล ส.อบจ.ชร.   อําเภอปKาแดด  เขตเลือกตั้งท่ี 1 

ผู1ลาประชุม 
1. นายฉัตรชัย  อภิสุนทรกุล ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�ฟJาหลวง เขตเลือกตั้งท่ี 1  
2. ส.ต.ต.ชมชาติ  กัปปะหะ ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�จัน  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
3. นายสุวัฒน�  ตระกูลโรจน� ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงแสน  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
4. นายคณิสร  จันทราพูน ส.อบจ.ชร. อําเภอดอยหลวง  เขตเลือกตั้งท่ี 1 

ผู1เข1าร�วมประชุม 

1. นายบรรเจิด    ภูสมศรี       รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน<าที่        
      นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
2. นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์  รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
      ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
3. นายสมศักดิ์          ไชยชมภู   ผู<อํานวยการกองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
4. นายสมชาต ิ  วัฒนากล<า  ผู<อํานวยการสาํนักการช�าง 
5. ดร.เกียรติคุณ  จันทร�แก�น  ผู<อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

รักษาการแทนผู<อํานวยสาํนักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6. นางสาวไพวรรณ� อารีย�   หัวหน<าฝKายสรรหาและบรรจแุต�งตั้ง รักษาราชการแทน  
      ผู<อํานวยการกองการเจ<าหน<าท่ี 
7. นางนภาภัณฑ�  ต�วนชะเอม  ผู<อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
8. นางสาวอนงค�  เยาว�ธาน ี  ผู<อํานวยการกองคลัง 
9. ดร.ศราวุธ  สุตะวงค�   ผู<อํานวยการโรงเรียนองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
10. นางศศิธร  ดวงใจประเสริฐ  ผู<อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
11. นางทัชชา  สามัคคีนิชย�  ผู<อํานวยการกองปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12. นายบุญสม  ฤกษ�อุดม  ผู<อํานวยการส�วนวิศวกรรมการก�อสร<าง 
13. นายดรุณพัฒน� อินดี   หัวหน<าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
14. นางสายสมร  ทิพย�โพธิ ์  หัวหน<าฝKายนิติการและการพานิชย� 
15. นางสาวสพุิน สมบูรณ�ชัย  หัวหน<าฝKายการเงิน 
16. นางสาวอัมไพวรรณ มณี   หัวหน<าฝKายบัญช ี 
17. นายอดิศร  กาจินา   หัวหน<าฝKายทะเบียนพัสดุ 
18. นายทรงวุฒ ิ พุทธิสกุลชัย  หัวหน<าฝKายวินัยและส�งเสริมคุณธรรม 
19. นางสายใจ  ไปรเวท   หัวหน<าฝKายเร�งรัดและจัดเก็บรายได< 
20. นางสายสมร  ชื่นใจ   หัวหน<าฝKายกิจการสภา อบจ. 
21. นางจิตรา  กาว ี   หัวหน<าฝKายการประชุมสภา อบจ. 
         /22.นางสาวปราณปรียา... 
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22. นางสาวปราณปรียา โพธิเลิศ   หัวหน<าฝKายงบประมาณ 
23. พันจ�าเอกทวีป เชี่ยวสุวรรณ  หัวหน<าฝKายการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
24. นางนัธทยภรณ� เจี่ยงเพ็ชร�  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
                                                              รักษาราชการแทน หัวหน<าฝKายพัฒนาสังคม 
25. นายปรีชา  พัวนุกุลนนท�  ผู<เชี่ยวชาญองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
26. นายณรงค�ศักดิ์ ขันทะ   นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 
27. นางสาวจุฬาลักษณ� ณ เชียงตุง  นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ   
28. นางอุไร  สุภาวรรณ  เจ<าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
29. นายประสิทธิ ์ เด�นศิริโยธา  นิติกรปฏิบัติงาน 
30. นางสุกัลยา  โพธิวฒัน�  เจ<าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
31. นางสาวรัชนีกร   ชัยสนิท   ผู<ช�วยเจ<าพนักงานธุรการ 
32. นางสาวจุฑาทิพย� ชัยศรีสวัสดิ ์  ผู<ช�วยเจ<าหน<าท่ีบันทึกข<อมูล 
33. นายศุภโชติ  หอมนาน  ผู<ช�วยนายช�างอิเล็กทรอนิกส� 
34. นางสาวนิราพร ธรรมขันกาศ  เจ<าหน<าท่ี อบจ.เชียงราย 
35. นายวชรพงษ� สาริวงค�   ผู<ช�วยเจ<าหน<าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
36. นางตะวันฉาย เฟTUองวัฒนาพาณิช ผู<สังเกตการณ� 
37. นางสาวธัญญพัทธ� ศิจิตต�   นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 
38. นางกรกนก  โจลัตสาห�กุล  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
39. นางสาวอารีวัลย� สินธุคํา   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
40. นางประภาพรรณ อนุฤทธิ์   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
41. นางสาวมนสิชา อินทยศ   ผู<ช�วยเจ<าหน<าท่ีบันทึกข<อมูล 
42. นายพิสฐิพงษ� ป)ญญาอินทร�  นักบริหารงานช�าง 
43. นางสาวญาต คชาชาต ิ  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
44. นายสรวชิญ�  ปVกคํา   นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
45. นางติรยา  ทวิชาคณานุกร  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
46. ร.ท.สัณหวัช  อินนา   เจ<าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
47. นางวราภรณ� สมสุข   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
48. นายวัฒนา  กันแก<ว   ประชาชน 
49. นายสิทธินนท� กันจินะ   ประชาชน 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา 

นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญสมาชิกเข<าห<องประชุมครับ เชิญท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จุดธูป 

เทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 
 
          /นายสุธีระพงษ�... 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 เรียน ท�านปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  ท�านรองประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายผู<ทรงเกียรติ  และผู<เข<าร�วม
ประชุมทุกท�าน ผมได<นับองค�ประชุม ครบองค�ประชุม ก�อนจะดําเนินการตามวาระ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
ได<อ�านประกาศสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ประกาศสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง  นัดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด

เชียงราย  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่หน่ึง ครั้งที่สาม ประจําปXพุทธศักราช  2560 
ตามประกาศสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เร่ือง เรียก

ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชมุสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําปXพุทธศักราช 2560 
ตั้งแต�วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปZนต<นไป มีกําหนด 45 วัน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  24  แห�งพระราชบัญญัตอิงค�การบริหารส�วนจังหวัด   พุทธศักราช  
2540  และแก<ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พุทธศักราช  2552  จึงนัดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย   สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่หนึ่ง คร้ังท่ีสาม ประจําปXพุทธศักราช  2560  ในวันอังคารที่ 29  
สิงหาคม  2560   เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห<องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จึงประกาศ
ให<ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ  วันท่ี  15   เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  2560  ลงชื่อ นายสุธีระพงษ�  
วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานจะแจ1งให1ทีป่ระชุมทราบ 
 เดิมทีจะมีเร่ืองที่มอบให<ทางกองการพัสดุ ได<ชี้แจงเก่ียวกับพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ<าง ซ่ึงมีการ
ประกาศให<ผลบังคับใช< 23 สิงหาท่ีผ�านมา แต�ก็คงต<องรอในเร่ืองของการไปอบรมทําความเข<าใจนะครับ      
ในเร่ืองของระเบียบใหม�ๆ ซ่ึงหลังจากทางกองการพัสดุไปอบรมและได<ทําความเข<าใจเก่ียวกับพรบ.ใหม�               
แล<วก็จะมาแจ<งให<ที่ประชุมทราบอีกทีนะครับ  

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   
                                สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หน่ึง ประจาํป"พุทธศักราช 2560 วันอังคารที่                  
                                8 สิงหาคม 2560 

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
 
 
 
 
 
 
 
          /นายพิเชษฐ�... 
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นายพิเชษฐ�  สุหอม ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพและท�านสมาชิกสภา             

องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายผู<ทรงเกียรติทุกท�าน  
กระผม นายพิเชษฐ�  สุหอม  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  อําเภอเวียงปKาเปJา   

เขต 2  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ขอรายงานผลการตรวจรายงานการ
ประชุม สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําปXพุทธศักราช 2560  
เม่ือวันอังคารท่ี 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2560  ซ่ึงคณะกรรมการได<ตรวจสอบความถูกต<องของ รายงานการ
ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คราวดังกล�าวแล<ว จึงได<นําเสนอต�อท่ีประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
          ท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ  รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย          
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีหน่ึง ประจําปX พุทธศักราช 2560เม่ือวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2560               
มี 20 หน<า กรุณาได<ตรวจสอบด<วยว�า มีข<อความใดไม�ถูกต<อง ต<องแก<ไขเปลี่ยนแปลงอะไรบ<าง ขอเชิญครับ  
ขอเชิญท�านอทิตาธรครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท�านผู<บริหารท�านสมาชิกสภา             

ผู<ทรงเกียรติทุกท�านค�ะ  
ดิฉันนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขตสอง 

ขออนุญาตแก<ไขข<อความคําผิดให<เกิดความเข<าใจที่ถูกต<องในรายงานการประชุมในคร้ังนี้นะคะ เพื่อให<เปZนไป
ตามวัตถุประสงค�ของผู<อภิปรายแล<วก็เปZนรายงานที่ถูกต<องสมบูรณ�ค�ะ ในหน<าที่ 16 ขออนุญาตว�าในการ
อภิปรายของนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ� ในบรรทัดท่ีแปดนะคะ ตามข<อความซ่ึงในวันน้ันทางผู<บัญชาการ
จังหวัดทหารบก ท�านได<นําแผนที่ขนาดใหญ� เปZนแผนที่ท<องนา ในรายงานเขียนเปZนแผนท่ีท<องนานะคะ แต�   
ผู<อภิปรายได<อภิปรายว�าแผนที่เปZนแผนที่ท<องนํ้าค�ะ ขอแก<ไขตรงแผนที่ท<องนาเปZนท<องน้ํานะคะ นํามากางดูว�า
สาเหตุของพื้นที่น้ําท�วมขังเกิดจากอะไร ในบรรทัดต�อมานะคะ บรรทัด บรรทัดท่ีสามต�อมามีการได<รายงาน
ป)ญหาและสภาพพื้นที่ท<องนํ้านะคะ ไม�ใช�ท<องนานะคะ ถัดลงมาอีกสามบรรทัด ลําน้ําหงาว ซ่ึงไหลมาจากพื้นท่ี
สูงในตําบลตับเต�า อําเภอเทิง มาเจอกันกับลํานํ้าอิงนะคะ ไม�ใช�น้ําป7งค�ะ ลํานํ้าป7งนี้อยู�จังหวัดเชียงใหม�ค�ะ   
เปZนลําน้ําอิงนะคะ แล<วบรรทัดถัดมาค�ะได<ไหลไปยังอําเภอขุนตาล อําเภอพญาเม็งรายและไหลลงนํ้าโขงที่บ<าน
ปากอิงค�ะ ไม�ใช�บ<านสัก บ<านสักอยู�ตําบลเวียงอําเภอเทิง อยู�ตําบลงิ้ว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายค�ะ ตรงนี้เปZน
เรื่องของการบันทึกนะคะ บันทึกแล<วก็พิมพ�ผิดไม�ตรงตามวัตถุประสงค�ผู<อภิปราย จึงนําเรียนมาขอให<ท�านได<
ช�วยแก<ไขค�ะ ขอบพระคุณค�ะ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับมีท�านใดจะแก<ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกไหมครับ ไม�มีนะครับเม่ือไม�มีผม

ขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ถ<าไม�มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด<วยนะครับ  มีสมาชิกท�านใดให<การรับรองรายงานการ

ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีหน่ึง ประจําปXพุทธศักราช 2560  
โปรดยก มือข้ึนครับ เปZนอันว�าท่ีประชุม  มีมติให<การรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําปX พุทธศักราช 2560  เม่ือวันอังคารที่ 8  สิงหาคม 
พุทธศักราช 2560  
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  27  เสียง        งดออกเสียง 3 เสียง 

ระเบียบวาระที่  3  ญัตติ  ร�างข1อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณ  
                                รายจ�ายประจําป"งบประมาณ พุทธศักราช 2561 ของ   
                                องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (วาระที่ 2 และ วาระที่ 3) 

สืบเนื่องการประชุมสภาฯ เม่ือวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 สภาได<พิจารณาและลงมติให<     
ความเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1  ของร�างข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เร่ือง 
งบประมาณรายจ�ายประจําปXงบประมาณพุทธศักราช 2561 ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย และ
สภาได<ดําเนินการเลือกสมาชิกสภา จํานวน 7 คน เปZนคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร�างข<อบัญญัติ  
ดังกล�าว โดยสภาได<กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติเปZนเวลา 3 วัน คือ วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 
ตั้งแต�เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยให<คณะกรรมการ เสนอร�างข<อบัญญัติ ตามร�างเดิมและตามท่ีมีการแก<ไข
เพิ่มเติม พร<อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็น ยื่นต�อประธานสภา เพื่อประธานสภา จะได<ส�งรายงานนั้นแก�
สมาชิกสภา ไม�น<อยกว�า 24 ชั่วโมง  ก�อนการประชุมพิจารณาตามข<อ 50 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด<วย  ข<อบังคับการประชุมสภาท<องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก<ไขเพิ่มเติม ซ่ึงสภาได<กําหนดการประชุมพิจารณา
ในวาระท่ี 2 ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 นั้น  เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ประธานกรรมการแปรญัตติ 
ร�างข<อบัญญัติ ได<รายงานว�า คณะกรรมการไม�สามารถส�งผลการพิจารณา ร�างข<อบัญญัติ  ได<ทันตามกําหนด 
เน่ืองจากมีเอกสารที่จะพิจารณาเปZนจํานวนมาก อีกทั้งจะต<องจัดทํารายละเอียด รวบรวมข<อมูล เพื่อเรียบเรียง
และพิมพ� คณะกรรมการจึงขอให<ประธานสภาพิจารณาเลื่อนกําหนดการประชุมพิจาณาร�างข<อบัญญัติในวาระ
ที่ 2 และ 3 ตามเห็นควร ต�อไป นั้น  ประธานสภา เห็นว�า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด<วย  ข<อบังคับ
การประชุมสภาท<องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก<ไขเพิ่มเติม ข<อ 116 วรรคหนึ่ง กําหนดว�า “ หาก
คณะกรรมการสภาท<องถ่ินดําเนินการไม�แล<วเสร็จภายในเวลาที่สภาท<องถ่ินกําหนด  ให<ประธานกรรมการ
รายงานต�อประธานสภาท<องถ่ินโดยด�วน” และวรรคสอง กําหนดว�า “ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ<าอยู�ในสมัย
ประชุมให<ประธานสภาท<องถ่ินเสนอต�อที่ประชุมสภาท<องถ่ิน เพื่อลงมติให<ขยายเวลาที่ได<กําหนดไว< หรือให<
ดําเนินการตามที่สภาท<องถ่ินเห็นสมควร” เพื่อให<เปZนไปตามข<อ 116 ของระเบียบดังกล�าว ผมจึงขอเสนอต�อ
สภาฯพิจารณาเพื่อลงมติ  ให<ขยายเวลาท่ีได<กําหนดไว< หรือให<ดําเนินการตามท่ีสภาเห็นสมควรต�อไป จึงขอ
เสนอว�าให<ขยายเวลาในการทํางานของคณะกรรมการแปรญัตติร�างข<อบัญญัติออกไป ถึงวันท่ี 5 กันยายน 
2560 
 
 
 

         /ผมขอมติ... 
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ผมขอมตินะครับ ท�านใดเห็นชอบการขยายเวลาในการทํางานของคณะกรรมการแปรญัตติร�าง
ข<อบัญญัติออกไป ถึงวันที่  5  กันยายน 2560 โปรดยกมือข้ึนครับ มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึน
ครับ เปZนอันว�าที่สภาแห�งน้ี  เห็นชอบการขยายเวลาในการทํางานของคณะกรรมการแปรญัตติร�างข<อบัญญัติ
ออกไป ถึงวันที่  5 กันยายน 2560  

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 27  เสียง    งดออกเสียง  3  เสียงนะครับ 
เม่ือสภามีมติให<ขยายเวลา ในการทํางานของคณะกรรมการแปรญัตติออกไป ถึงวันที่  5 กันยายน 

2560  และผมขอนัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระท่ี  2 และวาระท่ี 3  ของญัตติร�างข<อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ�าย ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 4   ญัตติ  การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายตามข1อบัญญัติองค�การ 
                                บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ไปต้ังจ�ายเปBนรายการใหม�  

ขอเชิญท�านปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร    
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ประธานสภา และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายทุกท�าน 
         ตามที่องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได<ประกาศใช<ข<อบัญญัติงบประมาณ รายจ�าย ประจําปX
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยมีผลบังคับใช<ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2559     
เปZนต<นไป นั้น  
           องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย มีโครงการท่ีจะขอโอนงบประมาณรายจ�าย ประจําปXงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพื่อไปตั้งจ�ายเปZนรายการใหม�ในหมวดครุภัณฑ� จํานวน 4 รายการ เน่ืองจากมีความจําเปZนในการ
จัดหาครุภัณฑ�สํารวจ  ที่มีอยู�เดิมเสื่อมสภาพ ไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติงาน และในหมวดที่ดินและสิ่งก�อสร<าง 
จํานวน 4 รายการ เพื่อแก<ไขป)ญหาความเดือดร<อนของประชาชน และเกิดประโยชน�สูงสุดต�อทางราชการ     
จึงมีความจําเปZนต<องโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ�ายเปZนรายการใหม� รายละเอียดตามเอกสารท่ีทุกท�าน               
ได<รับแล<ว  น้ัน 
            การโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ�ายเปZนรายการใหม�ดังกล�าว เปZนอํานาจอนุมัติของสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส�วนท<องถ่ิน  พุทธศักราช 2541  แก<ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 หมวด 4 การโอนและแก<ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ซ่ึงกําหนดว�า ข<อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ� ที่ดินและสิ่งก�อสร<าง 
ที่ทําให<ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ�ายเปZนรายการใหม� ให<เปZนอํานาจอนุมัติของ               
สภาท<องถ่ิน  
   จึงเรียนมาเพื่อให<สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได<โปรดพิจารณาต�อไป 
 
 
 
          /นายสุธีระพงษ�... 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ  ตามท่ีท�านปฏิบัติหน<าที่นายกได<แถลงต�อสภา มีท�านใดจะอภิปรายหรือให<ความคิดเห็นเก่ียวกับ

การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายตามข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ไปตั้งจ�ายเปZนรายการ
ใหม�  เชิญครับ 

ขอบคุณครับ เม่ือไม�มีผู<ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ   ท�านใดเห็นชอบการ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายตามข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ไปตั้งจ�ายเปZนรายการใหม� 
โปรดยกมือข้ึนครับ มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ เปZนอันว�าที่สภาแห�งนี้เห็นชอบอนุมัติ  การ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายตามข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   ไปตั้งจ�ายเปZนรายการใหม� 
4 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ  2,517,000.-บาท 

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  27  เสียง    งดออกเสียง  3  เสียง 

ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ การอนุมัติแก1ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ�าย 
                                     ตามข1อบัญญัติองค�การ บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  

ขอเชิญท�านปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร          
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ประธานสภา และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายทุกท�าน 
ตามที่องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  ได<ประกาศใช<ข<อบัญญัติงบประมาณ รายจ�าย ประจําปXงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2559   โดยมีผลบังคับใช<ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปZนต<นไป น้ัน 
         องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  มีโครงการที่จะขอแก<ไขเปลี่ยนแปลง คําชี้แจงงบประมาณ
รายจ�าย  ในหมวดค�าที่ดินและสิ่งก�อสร<าง จํานวน 2 รายการ  เพื่อให<เกิดประโยชน�สูงสุดต�อประชาชน และ
ทางราชการ   จึงมีความจําเปZนต<องแก<ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย   รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ทุกท�านได<รับแล<ว นั้น 
         การแก<ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณดังกล�าว  เปZนอํานาจอนุมัติของสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน 
พุทธศักราช 2541 แก<ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  หมวด 4 การโอนและแก<ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ          
ซ่ึงกําหนดว�า  ข<อ 29 การแก<ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย ในหมวดค�าครุภัณฑ� ที่ดินและ
สิ่งก�อสร<าง ท่ีทําให<ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร<าง  ให<เปZนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท<องถ่ิน 
         จึงเรียนมาเพื่อให<สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  ได<โปรดพิจารณาต�อไป 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ  ตามท่ีท�านปฏิบัติหน<าท่ีนายกได<แถลงต�อสภา มีท�านใดจะอภิปรายหรือให<ความคิดเห็น  

เก่ียวกับการอนุมัติแก<ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายตามข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย เชิญครับ 
 
          /นายสุธีระพงษ�... 
 



 สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

-9- 
นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ครับ เม่ือไม�มีผู<ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ ท�านใดเห็นชอบการอนุมัติแก<ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายตามข<อบัญญัติองค�การ บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  โปรดยกมือข้ึน
ครับ มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ เปZนอันว�าท่ีสภาแห�งน้ี  เห็นชอบการอนุมัติแก<ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย ตามข<อบัญญัติองค�การ บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 2 
รายการ ในวงเงิน   2,520,000.-บาท 

 ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 27 เสียง    งดออกเสียง 3 เสียงนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 6   ญัตติ การให1ความเห็นชอบให1โอนพัสดุ (อาคาร)                                           
                               ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ขอเชิญท�านปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ครับ 
นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร 
                          ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน ท�านประธานสภาและสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�าน  
ตามที่องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได<ก�อสร<างอาคารศูนย�เครือข�ายเพื่อการพัฒนาและส�งเสริม

อาชีพฯ (บริเวณหน<าสํานักงานเทศบาลตําบลดงมะดะ) อําเภอแม�ลาว จังหวัดเชียงราย ก�อสร<างรอบที่ 1 
งบประมาณ หนึ่งล<านเก<าแสนเก<าหม่ืนเจ็ดพันเก<าร<อยสี่สิบเจ็ดบาทถ<วน ก�อสร<างเสร็จเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 
2556 และก�อสร<างเพิ่มเติมรอบที่ 2 งบประมาณ เจ็ดแสนเก<าหม่ืนแปดพันห<าร<อยบาทถ<วน ก�อสร<างเสร็จเม่ือ
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 

เพื่อสะดวกในการดูแลบริหารจัดการ และสร<างประโยชน�แก�ประชาชนในพื้นท่ี ประกอบกับสํานักงาน
เทศบาลตําบลดงมะดะ อําเภอแม�ลาว จังหวัดเชียงราย ขอรับโอนอาคารศูนย�เครือข�ายเพื่อการพัฒนาและ
ส�งเสริมอาชีพฯ เพื่อเปZนสถานที่ให<ประชาชนทุกกลุ�มใช<ประโยชน�ร�วมกันและสามารถดูแลรักษาอาคาร สถานท่ี 
ให<มีความพร<อมต�อการใช< และเพื่อเปZนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด<วยการพัสดุของหน�วย
บริหารราชการส�วนท<องถ่ิน พ.ศ. 2535 และฉบับแก<ไขเพิ่มเติม  
 หมวดท่ี 3 การควบคุมและจําหน�ายพัสดุ ส�วนที่ 3 การจําหน�าย 

ข<อ 150 หลังจากการตรวจสอบแล<ว พัสดุใดหมดความจําเปZนหรือหากใช<ราชการต�อไปจะสิ้นเปลือง
ค�าใช<จ�ายมาก ให<เจ<าหน<าท่ีพัสดุเสนอรายงานต�อหัวหน<าฝKายบริหารของหน�วยการบริหารราชการส�วนท<องถ่ิน 
เพื่อพิจารณาสั่งให<ดําเนินการตามวิธีการอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปน้ี 

(3) โอน ให<โอนแก�ส�วนราชการ หน�วยการบริหารราชการส�วนท<องถ่ินอ่ืน หน�วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมาย
บัญญัติให<มีฐานะเปZนราชการบริหารส�วนท<องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองค�การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 
47(7) แห�งประมวลรัษฎากร ทั้งน้ีให<มีหลักฐานการส�งมอบไว<ต�อกันด<วย 

หมวดท่ี 4 เบ็ดเตล็ด 
ข<อ 155 การให<บุคคลใดใช<ประโยชน�หรือได<รับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือ

สิ่งก�อสร<างของหน�วยการบริหารราชการส�วนท<องถ่ิน ต<องได<รับความเห็นชอบจากสภาหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท<องถ่ินนั้น 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายจึงมีความประสงค� ขอรับความเห็นชอบต�อสภา 
เพื่อโปรดพิจารณาต�อไปครับ 
          /นายสุธีระพงษ�... 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ  ตามท่ีท�านปฏิบัติหน<าที่นายก  ได<แถลงต�อสภา มีท�านใดจะอภิปรายหรือ  ให<ความ

คิดเห็น  การให<ความเห็นชอบให<โอนอาคารศูนย�เครือข�ายเพื่อการพัฒนาและการส�งเสริมอาชีพ ให<เทศบาล
ตําบลดงมะดะ บ<างครับ   เชิญครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ เม่ือไม�มีผู<ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ  ท�านใดให<ความเห็นชอบให<โอน

อาคารศูนย�เครือข�ายเพื่อการพัฒนาและการส�งเสริมอาชีพฯ ให<สํานักงานเทศบาลตําบลดงมะดะ โปรดยกมือ
ข้ึนครับ มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ เปZนอันว�าที่สภาแห�งน้ีให<ความเห็นชอบให<โอนอาคาร
ศูนย�เครือข�ายเพื่อการพัฒนาและการส�งเสริมอาชีพฯ ให<เทศบาลตําบลดงมะดะ  

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 28 เสียง    งดออกเสียง 3 เสียงนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อ่ืน ๆ    
 ต�อไปเปZนวาระอ่ืนมีท�านใดจะเสนอบ<างครับ  
นายอําพล  เวียงสิมา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  

เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพครับ ท�านฝKายบริหารทุกท�าน 
แล<วก็เพื่อนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายทุกท�านครับ  

ผมนายอําพล เวียงสิมา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขตหน่ึง อําเภอพานครับ    
ก็ขอหารือครับ ก็เปZนเรื่องปกติครับเรื่องเก�าเก�าเดิมๆ ก็คือเร่ืองถนนนะครับ ท�านผอ.ครับ ตอนนี้ทราบว�าเปZน
หน<าฝนครับ แล<วถนนเส<นที่ผมเคยหารือไว<ทุกคร้ังนะครับ เส<นระหว�างบ<านฮ�องโหล�ง ตําบลเมืองพาน เชื่อมต�อ
กับตําบลปKาหุ�งนะครับ บ<านปKาบงครับ ตอนน้ีครับ ถนนเส<นนี้ครับท�านครับถนนเส<นน้ีใช<ไม�ได<เลยครับ เกิด
อุบัติเหตุสองครั้งที่ผ�านมา คราวท่ีแล<วชาวบ<านชื่นชมนะครับ ทางอบจ.เราได<ส�งช�างไปปรับปรุงถนนได<ดีเยี่ยม
เลยครับ แต�ว�าท�านครับตอนนี้ด<วยช�วงที่ผ�านมาคือผลผลิตทางการเกษตรออกเยอะครับ ไม�ว�าจะเปZนสับปะรด
ไม�ว�าจะเปZน ลําไยออกเยอะมากครับ เพราะว�าตําบลปKาหุ�ง อําเภอพาน ของเราเปZนตําบลท่ีทําการเกษตรตลอด
ปX ไม�ว�าจะเปZนพืชหมุนเวียนตลอดปXครับ ใช<รถตลอดปX ดังน้ันถนนมันก็เลยค�อนข<างที่จะพังเร็วนะครับ ก็ตั้งแต�
ถนนที่เราทําใหม�จนไปถึงบ<านถํ้าครับท�านครับ ตอนนี้หลุมผมถ�ายรูปมาอยู�นะครับ หลุมขนาดนี้ครับ ติดกัน
เยอะมากครับ ต<องขอความกรุณานะครับ ขอทางท�านช�วยส�งช�างลงไปดูแลนิดหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับ มีท�านใดอยากอภิปรายเพิ่มเติมครับเชิญท�านสมนึกครับ 

 
 
 
 
 
 
 
          /นายสมนึก... 
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นายสมนึก  ใจจักร�  สมาชิกสภาองค�กาบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท�านประธานสภาท่ีเคารพ  
กระผมนายสมนึก ใจจักร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขตหก       

ซ่ึงได<รับร<องเรียนจากผู<เสียภาษีนะครับ บอกว�าไม�มีที่จอดรถ ซ่ึงท่ีจอดบริเวณจอดรถตามถนนไหล�ทางมีแต� 
ขาวแดงนะครับ รถจอดไม�ได< ซ่ึงผู<ที่จะมาชําระค�าภาษีไม�มีท่ีจอด กรณีมีท่ีจอดไม�มากนักไม�เพียงพอก็อยากจะ
ฝากทางท�านประธานฝากไปยังผ�านไปทางผู<บริหารที่จะได<ดําเนินการหรือเพิ่มหรือเปZนขาวเหลืองก็ได< ที่จะให< 
ผู<ที่มาชําระค�าภาษีให<กับทางองค�การบริหารส�วนจังหวัดของเรานะครับ ซ่ึงได<รับเรื่องทางวาจาร<องเรียนมา   
ขอแจ<งให<ทางสภาได<รับทราบผ�านไปให<ทางผู<บริหารที่จะได<พิจารณาครับ ขอบคุณครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ขอบคุณครับ ฝากด<วยนะครับ เชิญท�านปฏิบัติหน<าท่ีนายกครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาและสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�านครับ  
ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดปฏิบัติหน<าท่ี

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เร่ืองน้ีเราก็ไม�ได<นอนน่ิงนอนใจนะครับ เพราะเห็นป)ญหาของความ
ไม�สะดวกต�อการที่ประชาชนมาใช< ก็มีหลายคนท่ีบ�นมาก็มันคือทางเรานะครับ ก็เปZนกรรมการเก่ียวกับการ
จัดระบบจราจรทางจังหวัดนะครับ ก็เลยอยากจะทําให<เปZนตัวอย�าง แต�ผมคิดว�าประโยชน�ของประชาชนน�าจะ
มาก�อนก็คงจะปรับเปZนขาวเหลือง จอดเฉพาะชั่วคราว เพื่อให<เพิ่มความสะดวกให<กับพี่น<องประชาชนและก็
ท�านสมาชิกด<วยนะครับ แล<วก็ตลอดจนผู<มาติดต�อราชการนะครับ ท่ีว�าท่ีมีป)ญหาจะมีช�วงน้ีนะครับ ด<านหลัง
เรากําลังก�อสร<าง หลังคาสําหรับให<รถจอดก็คงต<องปรับบริเวณที่เปZนขาวแดงให<เปZนขาวเหลือนะครับ ผมจะรับ
ไปดําเนินการครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมม้ัยครับ เชิญท�านอมรรัตน�ครับ  

นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาและสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติทุกท�านค�ะ ผู<เข<าร�วมประชุมนะคะ  
ดิฉันอมรรัตน� รัตนาชัย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอแม�ฟJาหลวง เขตสอง 

วันนี้มีเรื่องที่จะนําเสนอท่ีประชุม คือตอนนี้ท่ีบนดอยแม�สลองค�ะมีดินสไลด�และก็ทําให<บ<านเรือนราษฎรเสีย
หายไปสามหลัง ตอนน้ีก็ไม�สามารถอยู�อาศัยได< เปZนใจกลางเมืองของดอยแม�สลองตรงหน<าเซเว�น ก็ได<รับการ
แก<ไขจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เม่ือปX 2553 แต�ว�าเปZนการแก<ไขป)ญหาเฉพาะหน<าแล<วก็ผ�านมา
หลายปXก็เกิดเหตุซํ้าท่ีเดิมอีกนะคะ แล<วก็ได<นําเรียนแจ<งไปยังช�างแล<ว แต�ว�ายังไม�มีฝKายบริหารหรือทาง
เจ<าหน<าท่ีของอบจ.เข<าไปดูแลแก<ไขอย�างเปZนรูปธรรมวันน้ีในพื้นท่ีก็มีการประชุมกันอยู�ค�ะ ก็เลยในส�วนเร่ืองน้ี
มันเก่ียวข<องกับทางหลวงชนบทด<วย ซ่ึงเค<าก็บอกว�าจะรับผิดชอบเฉพาะถนน ในส�วนท่ีเขารับผิดชอบ 
 
 
 
          /แต�ในส�วน... 



 สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

-12- 

แต�ในส�วนของบ<านเรือนราษฎรทั้งสามหลัง ทางอบต.บอกว�าให<ชาวบ<านย<ายออก แต�ชาวบ<านบอกว�าถ<าให<
ชาวบ<านย<ายออกแล<วให<ไปอยู�ที่ไหนเพราะฉะนั้น ก็จะให<เสนอผ�านทางสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด ให<ทาง
เจ<าหน<าที่อบจ.เข<าไปช�วยแก<ป)ญหาในพื้นที่ให<กับราษฎรที่ดอยแม�สลอง เพราะว�าถ<าตรงนี้ขาดไป หมายถึงว�า
ต<องอ<อมไปอีก 15 กิโลกว�าจะมาถึงท่ีแม�สลองได<นะคะ เปZนเส<นทางหลักแล<วก็เปZนใจกลางเมืองแม�สลองค�ะ   
ก็ขอนําเรียนให<ผู<บริหารแล<วสมาชิกสภาทุกท�านได<รับทราบ เพื่อนําไปแก<ไขป)ญหาพร<อมกันค�ะ ขอบคุณค�ะ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ เชิญทางท�านผอ.สํานักช�างครับ  

นายสมชาติ  วัฒนากล1า ผู1อํานวยการสํานักการช�าง 
เรียน  ท�านประธานสภาท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ เร่ืองดินสไลด�ที่ดอยแม�สลองนะครับ ทางช�าง

รายงานผลแล<วนะครับ เหตุทางเปZนของทางหลวงครับ แล<วก็ตรงสไลด�เปZนพื้นที่ในเขตคล<ายๆ เขตดินลาดชัน 
เขตปKานะครับ ก็ตรงนั้นก็ต<องไปดูว�าจะปJองกันยังไง ทางท<องถ่ินเองคือ อบต. เขาให<ย<ายออกถูกแล<ว คือ
อันตรายมากเลยตรงนั้น คือให<ย<ายออกแล<วจะส�งส�วนวิศวกรรมไปดูว�าจะปJองกันยังไงประสานกับทางพื้นท่ี   
ว�าจําเปZนปKาไม<หรือพื้นท่ีของอบต.เราจะช�วยเหลือได<ยังไงนะครับ ตามอํานาจหน<าท่ีของเรา ซ่ึงจริงๆ แล<วมัน
ต<องหลายส�วนที่เก่ียวข<องกันนะครับ มันเก่ียวกับงบประมาณแล<วก็เก่ียวกับพื้นท่ีด<วยครับ ก็ตอนนี้ต<องระวัง  
นะครับ เพราะว�าถ<าทาง อบจ. เองก็ส�งเคร่ืองจักรไปที่ประจําอยู�ที่แม�สลอง แม�ฟJาหลวงนะครับ ปKาซางสูง 
ตอนนี้ก็ดินสไลด�ตลอดทางก็ช�วยเหลือทุกวัน ทางแปลงชาน้ํามันปKาซางสูง เราก็มีรถประจําตรงน้ันอยู�แล<ว    
ถ<าพื้นท่ีนั้นท�านสมาชิกจะใช<รถตรงน้ันก็สามารถติดต�อมาได<ก็จะประสานให<นะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท�านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับเชิญท�านวัชรพงศ�ครับ  

นายวัชรพงศ�  ปHโย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาท�านปฏิบัติหน<าที่นายก ท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�านครับ  
กระผมนายวัชรพงศ� ป7โย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายอําเภอเมือง เขตสี่ ครับ            

ผมมีเร่ืองจะเรียนถามท�านประธานผ�านคณะผู<บริหารนะครับ เร่ืองการจัดซ้ือรถปรับอากาศ ถ<าจําไม�ผิดตอน
แรกเปZนสองคัน ท่ีหลังเหลืออยู�หนึ่งคันเปZนจํานวนเงินประมาณหกล<านบาทนะครับ ซ่ึงได<อนุมัติไปในเม่ือปX
พุทธศักราช 2558 และได<กันเงินงบประมาณในพุทธศักราช 2559 แล<วเห็นว�ากําลังดําเนินการ แล<วตอนน้ีก็
ใกล<จะสิ้นงบประมาณเดือนหน<าก็เปZนเดือนกันยาแล<ว ซ่ึงปXงบประมาณปXพุทธศักราช 2560 ก็ไม�รู<ว�าตอนน้ีได<
จัดซ้ือหรือยัง ผมอยากจะนําเรียนถามท�านประธานผ�านคณะผู<บริหารครับผม 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับเชิญท�านปฏิบัติหน<าที่นายกครับ 

 
 
 
 
 
          /นายบรรเจิด... 



 สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

-13- 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร 
                          ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภาและท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ สําหรับเรื่องรถนะครับ ผมก็ได<ปรึกษาทาง
ฝKายบริหารนะครับ คิดว�ามันมีข<อจํากัดมากมายนะครับ ผมคิดว�าก็คงจะงดโครงการนะครับ เพื่อจะเก็บเงิน  
หกล<าน เดี๋ยวยังไงให<ทางสํานักช�างซ่ึงรู<ละเอียดได<ชี้แจงต�อท�านสมาชิกครับ 

นายสมชาติ  วัฒนากล1า ผู1อํานวยการสํานักการช�าง 
ขออนุญาตท�านประธานครับ ท�านสมาชิกครับ ผู<ใช<คือทางโรงเรียนนะครับ ได<สอบถามทางโรงเรียนว�า

เหมาะสมไหม ก็ได<รับคําตอบว�าค�อนข<างจะเปZนภาระ เน่ืองจากว�าในเรื่องคนขับด<วย การบํารุงรักษาด<วย ก็เลย
ตัดสินใจว�าเราจะระงับโครงการนี้นะครับ ก็สามารถใช<รถเช�าได<ครับขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ครับเชิญท�านวสุพลครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�านครับ  
ผมวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา เขตหนึ่ง อําเภอเชียงของนะครับ เม่ือสักครู�ได<รับคําชี้แจงเร่ืองเก่ียวกับ

การจัดซ้ือรถบัส วงเงินรวม 6,000,000 กว�าบาทนะครับ ก็เปZนห�วงนะครับ เปZนห�วงสําหรับการจัดทํา
โครงการ การจัดทําโครงการของฝKายบริหารเงินจํานวน 6,000,000 กว�าบาท ตรงนี้ต้ังแต�ปXงบประมาณ
พุทธศักราช 2559 ปKานนี้ยังไม�ได<นําไปใช<ในการบริหารจัดการใดๆ โดยท้ังน้ีท�านได<ตั้งงบประมาณไว<นะครับ 
การตั้งงบประมาณในครั้งนี้ มันผ�านการวิเคราะห�แผนนะครับ มาตั้งแต�ข้ันตอนการวิเคราะห�แผนความจําเปZน
เร�งด�วนที่ท�านจะต<องใช<นะครับ ตลอดจนถึงการนําแผนตรงนี้มาบรรจุไว<ในร�างข<อบัญญัติประจําปXพุทธศักราช 
2559 สภาแห�งนี้นะครับ มีความเชื่อม่ันต�อการบริหารของท�านนะครับ เราจึงอนุมัติไป แต�บัดนี้มันดําเนินการ
ไม�ได<นะครับ ทั้งนี้ท้ังนั้นผมชี้ให<เพื่อนสมาชิกสภาได<มองเห็นว�าน่ีแหละครับข้ันตอนหรือกระบวนการในการ
จัดทํางบประมาณ มันมีความบกพร�องอยู� จึงได<มีการกระบวนการการแปรญัตติ ซ่ึงกับร�างข<อบัญญัติประจําปX
งบประมาณ 2561 ตรงนี้นะครับ เพราะว�าเราไม�ต<องการท่ีจะนําโครงการท่ีมันเปZนไปไม�ได<ปฏิบัติ ไม�ได<      
นะครับ ไปค<างเต่ิงนะครับด<วยจํานานเงินงบประมาณอย�างกรณีนี้ก็ 6,000,000 กว�าบาทนะครับ พี่น<อง
ประชาชนของเราทั่วจังหวัดเชียงรายเดือดร<อนด<วยถ<วนทั่ว เม่ือสักครู�จากคํากล�าวอ<างจากท�านสจ.อมรรัตน�นะ
ครับ ท�านก็บอกว�าพื้นที่ของท�านติดขัดป)ญหาประสบเหตุภัยธรรมชาติ ท�านร<องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
มาร<องขอความช�วยเหลือมา แต�สิ่งหนึ่งท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเราจะตอบเพื่อนสมาชิกสภาอยู�
เสมอว�าเรามีข<อจํากัดทางด<านงบประมาณทั้งๆ ที่เรามีงบประมาณหลายสิ่งหลายอย�างนะครับ ไปค<างเติ่งและ
ปฏิบัติไม�ได<นะครับ นี่ก็คือในสาเหตุหนึ่งท่ีสมาชิกสภาเราจะต<องได<ขอท<วงติงต�อการบริหารนะครับ การเงินการ
คลังแล<วก็ทางด<านงบประมาณของท�านนะครับ อันนี้ก็จะได<ชี้ให<กับเพื่อนสมาชิกได<เห็นแทนที่เราจะดันหกล<าน
เศษตรงน้ีไปแก<ป)ญหาด<านอ่ืนนะครับ กลับกลายเปZนว�าเราไม�สามารถดําเนินการได<นะครับ แล<วก็ทราบว�ามีอีก
อยู�หลายหลายโครงการนะครับ ท่ีไม�สามารถดําเนินโครงการตรงนั้นได< เรามองเห็นในเรื่องของการตอบสนอง
ป)ญหาต�อพี่น<องประชาชนนะครับ เราเสียดายงบประมาณตรงนี้มากๆแทนท่ีจะไปช�วยเหลือบรรเทาทุกข�แก<ไข 
 
 
         /ป)ญหาความเดือดร<อน... 
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ป)ญหาความเดือดร<อนของพี่น<องประชาชนได< แต�กลับกลายเปZนว�าเราไม�สามารถกระทําได<เอาละครับ วันนี้ผม
ก็ได<ถือโอกาสน้ีได<นําเสนอนะครับไว< ก�อนท่ีเพื่อนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายจะได<
พิจารณาร�างข<อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปXพุทธศักราช 2561 ตรงนี้นะครับ ในวันท่ี 12 กันยายน
นะครับ ที่จะถึงนี้ นี่คือเรื่องแรกท่ีผมฝากต�อสภาตรงนี้ไว<นะครับ ท�านผู<บริหารอาจจะไม�จําเปZนต<องตอบสําหรับ
คําถามนี้ก็ได< คําถามที่สองครับ ช�วงนี้เปZนฤดูกาลฝนฟJาคะนองนะครับ มีเกิดเหตุน้ําปKาไหลหลากบ<าง นํ้าท�วม
ขังบ<างนะครับ ในส�วนของแผ�นดินจากภูเขาจากท่ีต�างๆสไลด�เหมือนท่ีเพื่อนสมาชิกสภาได<อภิปรายกันไป ใน
การนั่งรับแปรญัตติของผม ผมได<รับเรื่องจากพี่น<องสจ.ร�วมสภาว�าท�านอยากจะได<แนวทางในการปฏิบัตินะครับ 
แนวทางในการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุไม�ว�าจะเปZนอุทกภัย ภัยแผ�นดินไหวนะครับ ดินสไลด�ตรงนี้ อยากจะทําความ
เข<าใจแล<วก็ทําความตกลงต�อฝKายบริหารว�าสมาชิกสภาของเรา ซ่ึงอยู�ในพื้นที่แล<วรับทราบแล<วว�าเหตุนั้น     
มันเกิดข้ึนนะครับ จะมีแนวทางปฏิบัติอย�างไรให<เปZนรูปธรรมนะครับใน การแจ<งขอรับความช�วยเหลือหรือขอ
หารือมายังฝKายบริหารองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายนะครับ เพียงแค�ยกหูแจ<ง ท�านตอบไปทันทีบอกว�า
ไม�ได<อยู�ในอํานาจหน<าท่ี ท้ังท้ังที่ไม�ได<เข<าไปดูท่ีเกิดเหตุหรือไม�ได<ส�งอะไรเข<าไปเลยนะครับ เพื่อทํางานกันแบบ
บูรณาการนะครับ เราปJองกันเหตุท่ีจะเกิดข้ึนช�วยเหลือได<ช�วยเหลือไม�ได< เราว�ากันอีกทีแต�การแสดงนํ้าใจ
เบ้ืองต<น เม่ือสมาชิกสภาเค<าแจ<งเหตุเข<ามาในฐานะองค�กรของเรา คือองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเรา
จะมาซักซ<อมทําความเข<าใจกันครับว�า จะมีแนวทางการปฏิบัติอย�างไรนะครับ โดยเรายังไม�ตอบหรอกครับว�า
ตอนนั้นท<องถ่ินได<ดูหรือยัง ท<องถ่ินต<องเข<าไปก�อน เพื่อนสมาชิกเค<าเข<าใจหมดครับว�าเม่ือเกิดเหตุท<องถ่ินใน
ระดับล�างสุด เค<าก็จะเข<าไปเปZนหน�วยแรกนะครับ ถ<าหากว�าหน�วยแรกตรงนั้นเค<าเกินศักยภาพร<องขอไปยัง
ที่ว�าการอําเภอ ที่ว�าการอําเภอบอกไม�ไหวไม�มีงบประมาณร<องมาอย�างทางด<านจังหวัด หรือปภ. หลังจากนั้น
จังหวัดหรือ ปภ.ก็มีหนังสือสั่งการมายังอบจ.ให<เราออกไปช�วยเหลือที่นี้มันก็ดูเปZนข้ันตอนของระเบียบนะครับ 
อันน้ันถือว�าเปZนข้ันตอนตามระเบียบ แต�ทีนี้เราดูว�าข้ันตอนท่ีเราจะทํางานร�วมแบบบูรณาการ เราเอาใจเค<ามา
ใส�ใจเราเม่ือพี่น<องสจ. อยู�ในพื้นที่ร<องขอเข<ามานะครับ หรือร<องต�อเหตุตรงนั้นเข<ามาเราจะมีวิธีการซักซ<อมทํา
ความเข<าใจอย�างไรกันนะครับ ในการร�วมทํางานบูรณาการตรงน้ีระหว�างทั้งฝKายบริหารและฝKายสภานะครับ 
อย�างน<อยก็เปZนเยียวยาในด<านจิตใจเบื้องต<น เม่ือท�านได<ไปปรากฏกายในพื้นท่ีเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ    
ตรงนั้น ครับขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ มีท�านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับไม�มีนะครับ ผมได<ดําเนินการตามระเบียบ

วาระครบถ<วนแล<วนะครับ ผมก็ขอขอบคุณท�านปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท�าน
รองประธานสภา ท�านสมาชิก  ท�านหัวหน<าส�วนราชการ และผู<เข<าร�วมประชุมทุกท�าน  ท่ีให<ความร�วมมือใน
การประชุมสภาในครั้งนี้  ผมขอเลิกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายขอบคุณครับ  

      
                                                        เลิกประชุมเวลา 14.05 น. 
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